

Ra mắt Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp

Chiều ngày 03/10/2021, Lễ ra mắt Làng Sinh viên và Tuổi trẻ Khởi nghiệp (STK) được livestream trực tiếp trên các cổng thông tin Techfest với sự tham gia của các chuyên gia, nhà giáo dục, doanh nghiệp và hàng trăm thanh niên, sinh viên.

Đây là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI). Hoạt động tiêu biểu nhất mà STK đang đồng hành triển khai là Cuộc thi “Vglobal Start”.



Toàn cảnh Lễ ra mắt Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp

Làng STK ra đời nhằm góp phần kiến tạo và vận hành một hệ sinh thái hoạt động cộng hưởng cùng các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để đưa Việt Nam chuyển mình sang nền kinh tế tri thức.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng làng Làng STK chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ phải có ước mơ, có khát vọng và dám dấn thân. Nhưng chúng tôi cũng muốn sẽ có nhiều bạn trẻ sẽ thành công với sự nghiệp doanh nhân, sở hữu được những doanh nghiệp Việt, đóng góp vào nền kinh tế hơn là những kế hoạch kinh doanh có thể ra tiền ngay, nhưng không bền vững. Làng STK có thể là bước đầu tiên trong “hành trình người khởi nghiệp” của các bạn trẻ”.



Ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp phát biểu tại sự kiện

Ông Phạm Hồng Quát, Cục trưởng Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Làng STK là một cấu thành quan trọng của Techfest quốc gia, nhưng khác với các làng công nghệ của Techfest, làng công nghệ này chỉ dành cho sinh viên và các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường hay các bạn trẻ đã đi làm nhưng đam mê khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các cố vấn, nhà đầu tư đến với làng với tính chất phi lợi nhuận và truyền cảm hứng, gợi mở, tạo ra các thách thức cho các bạn trẻ giải quyết vì lợi ích lâu dài. Năm nay, có 6 làng công nghệ, mỗi làng có 1 vấn đề chuyên môn để giải quyết, như vấn đề nông nghiệp, du lịch, tài chính công nghệ... Làng STK nắm giữ lợi thế lớn nhất đó là trí tuệ, sức trẻ và sẽ có sự kết nối với các làng khác trong việc cung cấp nhân lực. Hy vọng làng STK sẽ tạo ra những bước đệm cho những kỳ tích trong tương lai.



Ông Phạm Hồng Quát, Cục trưởng Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát biểu tại sự kiện

Tại lễ ra mắt, chương trình cũng dành thời gian trao đổi về các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc thi "Vglobal Start" dành cho các bạn trẻ và có ý tưởng khởi nghiệp. Vglobal Start là một cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo do Làng Sinh viên và Tuổi trẻ Khởi nghiệp tổ chức, nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2021.

Vglobal Start với sứ mệnh khẳng định dấu chân người Việt trên toàn thế giới, sẽ là một sân chơi quy mô lớn cho các bạn trẻ khởi nghiệp, các doanh nghiệp ở Việt Nam và người Việt trên toàn thế giới tham gia. Đây sẽ là nơi giao lưu, chia sẻ và kết nối Hệ sinh thái Khởi nghiệp toàn cầu, thúc đẩy cơ hội kết nối đầu tư - hợp tác giữa người trẻ khởi nghiệp với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới. Với các bạn trẻ, cuộc thi sẽ là nơi đưa ra những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo, có cơ hội chăm sóc các ý tưởng đó và giúp cho các bạn cả một hành trình từ ý tưởng ra thị trường. Cuộc thi "Vglobal Start" do Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp (STK) tổ chức sẽ kéo dài đến ngày 12/10/2021.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).